



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25786

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 26.27 Ad Value: 55,167

PRValue (x3): 165,501

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ฤกษ์ยางตลาดโลกขาด100ล้านขึ้น

## ฤกษ์ยางตลาดโลกขาด100ล้านขึ้น

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองชิงต่าว ประเทศจีน ว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การผลิตและส่งออกยางอนามัยได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนเกิดภาวะขาดแคลนในทั่วโลกถึง 100 ล้านชิ้น เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกภายใต้แบรนด์ “คูเร็กซ์” ในมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลมาเลเซีย ที่สั่งให้หยุดงานทั่วประเทศส่งผลให้การผลิตและการส่งออกหยุดชะงัก

“ขณะนี้ ฤกษ์ยางอนามัยขาดตลาดทั่วโลกถึง 100 ล้านชิ้น เพราะผู้ผลิตแบรนด์คูเร็กซ์ในมาเลเซีย ผลิตไม่ได้ โดยบริษัทนี้ได้รับอนุญาตผลิตให้กับองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งอังกฤษ

ด้วย ทำให้ผู้ผลิตของไทย คือ บริษัทไทยนิปปอน จอยจึงหะนี้วางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,900 ล้านชิ้นในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นถึง 27% ซึ่งคำสั่งซื้อมากถึง 90% ของบริษัทมาจากสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีนรวมกัน ถือเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกไทยที่จะขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น”



สมเด็จ สุสมบูรณ์

นอกจากนี้ สคต.ชิงต่าว ยังรายงานอีกว่า ในช่วงโควิด-19 ระบาดความต้องการใช้ฤกษ์ยางอนามัยในจีนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งมากกว่าความต้องการใช้กระดาษชำระ ที่ความต้องการแทบไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับช่วงที่ยังไม่เกิดโรคระบาด อีกทั้งยังพบว่าการกักตุนกระดาษชำระของชาวจีนไม่ได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการกักตุนหรือความต้องการใช้ฤกษ์ยางอนามัยในช่วงโควิด-19 ขณะเดียวกันยังคาดการณ์ว่า ในปี 64 มูลค่าตลาดฤกษ์ยางอนามัยจะอยู่ที่ 9,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.07% จากปี 63

ทั้งนี้ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 จีนนำเข้าไม้ยางธรรมชาติจากทั่วโลก 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้เป็นนำเข้าจากไทย 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ซึ่งมีโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยเสมอไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฤกษ์ยางอนามัย หรือวัตถุดิบสำคัญอย่างน้ำยางธรรมชาติ ที่ล้วนแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสนี้.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14266

หน้า: 1 (บนขวา), 10

Col.Inch: 80.87 Ad Value: 72,783

PRValue (x3): 218,349

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เยียวยาเกษตรกรจรดลุย'เฉลิมชัย'มั่นใจรับ5พันทุกราย

# เยียวยาเกษตรกรจรดลุย 'เฉลิมชัย'มั่นใจรับ5พันทุกราย

## คลังโอนอีก1.4ล้านคน ลอตใหญ่ในสัปดาห์นี้

เกษตรกรได้รับโอนเงินเยียวยา 5 พันบาท  
เดือนแรก เป็นวันที่ 4 “รวม.เกษตรฯ” มั่นใจ  
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบได้รับเงินเยียวยาทุกราย  
สั่งจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์-อุทธรณ์  
หน้าเว็บไซต์ ▶▶▶ ต่อ : เยียวยา -หน้า 10

### เยียวยา

ให้เบ็ดเสร็จในทีเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความ  
สับสน ด้านคลังทยอยโอนเงินเยียวยา 5 พัน  
บาทกลุ่มอาชีพอิสระลอตใหญ่อีก 1.4 ล้านคน  
รอบสุดท้ายสัปดาห์นี้ ส่วนอีก 1.7 ล้านคน  
ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หากผ่านเกณฑ์ พร้อม  
โอนให้ 3 เดือนทันที

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายเฉลิมชัย  
ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง  
ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร  
5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากที่ได้รับ  
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ว่า วันนี้ (18 พ.ค.) เข้าสู่วันที่ 4 โดยธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เดือนแรก  
เข้าบัญชีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบทุกวัน  
ซึ่งกระจายโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกกลุ่มไป  
ทั่วประเทศ หากเกษตรกรบางส่วนเห็นเพื่อนบ้าน  
หรือผู้ทำเกษตรแบบเดียวกัน ได้รับเงินช่วยเหลือ  
แล้ว แต่ตัวเองยังไม่ได้รับจึงกังวลใจ ดังนั้น  
จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯจัดทำระบบ  
ตรวจสอบสิทธิ์ และอุทธรณ์ที่ [www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)  
ให้เบ็ดเสร็จในทีเดียว เกษตรกร จะได้ไม่สับสน

### ยืนยันคุณสมบัติครบรับ5พันทุกราย

โดยย้ำให้เสริมศักยภาพของ  
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการเข้าใช้งานของ  
เกษตรกรจำนวนมาก ขณะเดียวกัน  
หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น สำนักงาน  
เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ  
และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด  
ต่างๆ ต้องพร้อมตอบข้อสงสัยของเกษตรกร  
ที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์

ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงเกษตรฯจะ  
ดูแลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง  
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการคลัง  
กำหนดได้รับเงินทุกรายแน่นอน ขอยืนยัน  
ว่า เราจะไม่ทิ้งกัน

### คลังโอนลอตใหญ่1.4ล้านคน

ด้าน นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(ผอ.สศค.)  
กระทรวงการคลังในฐานะโฆษกกระทรวง  
การคลัง กล่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียม  
โอนเงินกลุ่มอาชีพอิสระ ลงทะเบียน [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) เพื่อรับเงินเยียวยา  
5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยการโอนเงิน  
ลอตใหญ่รอบสุดท้ายในช่วงสัปดาห์นี้อีก

### 1.4 ล้านคน

โดยวันนี้ (18 พ.ค.2563) โอน  
เงินเยียวยา กว่า 2 แสนคน และ วันที่ 19  
พฤษภาคม จะโอนเงินกว่า 7 แสนคน โดย  
เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเลขที่บัญชี ล่าสุดมีการ  
ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
ดังนั้นในวันที่ 18-19 พฤษภาคม จะโอนเงิน  
ให้ประมาณ 1 ล้านคน ขณะที่ในวันที่ 20  
พฤษภาคม จะมีการโอนเงินอีกกว่า 4 แสนคน  
โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาฐานข้อมูลกับ  
กระทรวงเกษตรฯก่อนหน้านี้

### ย้ำ1.7ล้านผ่านเกณฑ์รับ5พันทันที

“ส่วนกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7  
ล้านคน จากปัญหาบัตรประชาชน ขณะนี้  
ได้เข้าไปดูแล หากใครผ่านเกณฑ์กระทรวง  
การคลังพร้อมโอนเงินเยียวยา 5 พันบาท  
เป็นเวลา 3 เดือนทันที แต่ไม่จำเป็นต้อง  
ยื่นเรื่องร้องเรียน เนื่องจากกระทรวงการคลัง  
เจตจำนงแล้ว จะพิจารณาให้ในช่วงสัปดาห์นี้  
โดยประชาชนสามารถไปร้องเรียนสาขา  
ของแบงก์รัฐ 3 แห่ง ประกอบด้วย  
1.ธนาคารออมสิน 2.ธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ  
3.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 18-29  
พฤษภาคมนี้” นายลวณ กล่าว

### ปชช.ทยอยร้องเรียนผ่านแบงก์รัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเปิด  
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาธนาคารรัฐ  
3 แห่ง คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
(ธ.ก.ส.) ระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม  
โดยไม่ต้องเดินทางมา ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่ง  
บรรยากาศวันแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่  
บางพลี เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านธนาคาร





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14266

หน้า: 1(บนขวา), 10

Col.Inch: 80.87 Ad Value: 72,783

PRValue (x3): 218,349

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เยียวยาเกษตรกรลดสูญ'เฉลิมชัย'มั่นใจรับ5พันทุกราย

ของรัฐโดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ หลังไม่ได้รับเงินเยียวยา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนเปิดสาขา ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้จัดจุดรับเรื่องร้องทุกข์บริเวณหน้าสาขา พร้อมนำเดินทมาตั้งให้ประชาชนได้พักรอรับบริการ

ขณะที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สะพานควาย มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนร้องเรียนบางตา ผู้ที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาลงทะเบียนแล้วยังเข้าบัญชีไม่ได้ มีการติดขัด มีปัญหาเรื่องของบัญชี ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อย เมื่อได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็เข้าใจและเชื่อมั่นมากขึ้น

## ยอดผู้ประกันตนรับเงินใกล้ล้านคน

ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรมว.แรงงาน กล่าวภายหลังเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนที่ประสบปัญหาการว่างงานว่า ขณะนี้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จำนวน 984,005 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,316,066 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้ว ยังไม่ได้เงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อ "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)" สำนักงานประกันสังคม ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่กรุงเทพฯและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00-18.00 น.

## แนะนำขอได้เงินเร็วแน่นอน

สำหรับผู้ประกันตน ที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้

2.ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ 3.หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้างเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจะเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

## นัดแผนไทยร้องนายกฯปลดล็อก

วันเดียวกัน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝั่ง ก.พ.) นายพิทักษ์โยธา ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อสุขภาพ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อขอให้พิจารณาผ่อนปรนหรือปลดล็อกกิจการประเภท นวดแผนไทย หรือนวดเพื่อสุขภาพ พร้อมแนบรายชื่อผู้ประกอบการกว่า 500 รายชื่อ ผ่าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรมต.ประจำนายกรัฐมนตรี โดยอ้างกิจการประเภทนวดเพื่อสุขภาพ ไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความลำบากจากการล็อกดาวน์ เพราะเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาทนั้น ถือว่าไม่พอ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนปลดล็อกให้กับกิจการประเภทนวดโดยเร็วด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก บางกิจการถึงกับล้มละลายไปแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**

Thai Rath  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

**วันที่:** อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

**ปีที่:** 71 **ฉบับที่:** 22764

**Col.Inch:** 21.76 **Ad Value:** 23,936

**หัวข้อข่าว:** ฤงยางอนามัยขาดแคลน

**หน้า:** 8(ล่างซ้าย)

**PRValue (x3):** 71,808

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

## ฤงยางอนามัยขาดแคลน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองชิงต่าว ประเทศจีน รายงานว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนฤงยางอนามัยถึง 100 ล้านชิ้น เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกภายใต้แบรนด์ “ดูเร็กซ์” ในมาเลเซียไม่สามารถผลิตได้ เพราะมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลมาเลเซียที่สั่งให้หยุดงานทั่วประเทศ “ผู้ผลิตแบรนด์ดูเร็กซ์ในมาเลเซียได้รับอนุญาตผลิตให้กับองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งอังกฤษด้วย เมื่อผลิตและส่งออกไม่ได้ จึงเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตไทย คือ บริษัทไทย นิปปอน เพิ่มกำลังผลิตถึง 1,900 ล้านชิ้นในปี นี้ หรือเพิ่มถึง 27% และคำสั่งซื้อ 90% มาจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน ถือเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่จะส่งออกเพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ ยังพบว่า ความต้องการใช้ฤงยางอนามัยในจีนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก มากกว่าความต้องการใช้กระดาษชำระ และกักตุนฤงยางอนามัยมากกว่ากระดาษชำระ โดยปี 62 จีนนำเข้าฤงยางอนามัยไทย 50.7 ล้านเหรียญฯ และน้ำยางธรรมชาติที่ใช้ผลิตฤงยางอนามัยกว่า 448 ล้านเหรียญฯ จากมูลค่านำเข้าทั่วโลก 580 ล้านเหรียญฯ ขณะที่เดือน ม.ค.-ก.พ.63 จีนนำเข้าน้ำยางธรรมชาติจากทั่วโลก 63 ล้านเหรียญฯ จำนวนนี้นำเข้าจากไทย 55 ล้านเหรียญฯ

นายสมเด็จ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ยังมีโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ดังนั้นผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามโอกาสนี้ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีความแตกต่าง และโดดเด่นอย่างไรก็ตาม ในช่วงโควิด-19 กรมได้รวบรวมข้อมูลมาตรการของประเทศต่างๆ รวมถึงโอกาส และคู่มือการส่งออกสินค้าไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.dipt.go.th](http://www.dipt.go.th) ในหัวข้อ ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การค้าจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11562

หน้า: 14(กลาง)

Col.Inch: 30.45 Ad Value: 48,720

PRValue (x3): 146,160

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีอีโอ'นอร์ทอีส์ริบเบอร์'ทุ่มซื้อหุ้นกว่า28ล้าน

# ซีอีโอ'นอร์ทอีส์ริบเบอร์' ทุ่มซื้อหุ้นกว่า28ล้าน

**กรุงเทพธุรกิจ** • ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า **ชูวิทย์ จิงธนสมบุรณ์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส์ริบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER รายงานซื้อหุ้น NER รวม 12,018,000 หุ้น ที่กรอบราคาหุ้นละ 2.20-2.38 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวมกว่า 28 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น NER ในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.79% จาก 1.73 บาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.28 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 2.64 บาท ต่ำสุดที่ 1.72 บาท ขณะที่ในรอบครึ่งเดือน พ.ค. ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.18% จาก 2.16 บาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.38 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 2.44 บาท ต่ำสุดที่ 2.02 บาท

ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย เป็นต้น

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท มีรายได้จากการขายรวม 2,954.36 ล้านบาท ลดลง 83.92 ล้านบาท หรือ 2.76% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน



ชูวิทย์ จิงธนสมบุรณ์

ปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,466.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.63% ของยอดขายรวม ลดลง 20.39% และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,488.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.37% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 24.37%

และมีกำไรสุทธิ 59.89 ล้านบาท หรือ 2.03% ของยอดขายรวม ลดลง 41.04 ล้านบาท หรือ 40.66% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ทำให้บริษัทขาดทุนจากอัตรา



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11562

หน้า: 14(กลาง)

Col.Inch: 30.45 Ad Value: 48,720

PRValue (x3): 146,160

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ซีอีโอ'นอร์ทอีสท์สรีบเบอร์'ทุ่มซื้อหุ้นกว่า28ล้าน

แลกเปลี่ยนสุทธิ 29.32 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐานการบัญชีของตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract) สำหรับค่าสินค้าที่บริษัทได้มีการขายล่วงหน้าไว้แล้ว 127.25 ล้านบาท

ด้านบล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยได้คงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 546 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 538.88 ล้านบาท คาดว่าผลประกอบการจะอ่อนตัวลงในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 จากผลกระทบของโควิด-19 รวมถึงช่วงหลังผ่านพ้นช่วงคำสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณเดือนส.ค. อย่างไรก็ตาม คาดว่าความต้องการจะฟื้นกลับมาในช่วงปลายปีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25786

Col.Inch: 105.56 Ad Value: 221,676

หัวข้อข่าว: เตือนเกษตรกร อย่าเชื่อมิจฉาชีพ

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

PRValue (x3): 665,028

ศิลปิน: สีสี่

# เตือนเกษตรกร อย่าเชื่อมิจฉาชีพ

## ส่งเอสเอ็มเอส หลอกเงินเยียวยา

เตือนเกษตรกร-  
ชาวบ้านระวังมิจฉาชีพ  
หลอกโอนเงินเยียวยา  
แฉวิธีส่งเอสเอ็มเอส  
ขอข้อมูล ♦ อ่านต่อหน้า 11

### เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 1

แจ้งโอนผิดให้โอนเงินคืน ย้ายหลอกเชื่อ-  
ธนาคารไม่มีนโยบายส่งเอสเอ็มเอสเด็ดขาด ด้าน  
คลังเร่งช่วยเหลือผู้มีปัญหาแบบอัตโนมัติโดยไม่  
ต้องไปร้องเรียนผ่านธนาคาร บัญชีไม่ตรงเตรียม  
รับเงิน 5.9 แสนราย 19 พ.ค.นี้ ส่วนหัวหน้า  
เกษตรกรได้คืนสิทธิ-รับเงิน 20 พ.ค. คลัง-  
พม.ชงกลั่นกรอง-กรม.ของบ 3-4 หมื่นล้าน  
แจกคนแก่-เด็ก-พิการ-ไร้บ้าน-คนตกหล่น 1  
พันบาท 3 เดือน เริ่มเดือนมิ.ย.นี้ บัตรคนจน  
รอคืนต่อ แต่เด็กต่ำกว่า 18 ปีแห้วแน่นอน  
“จิรายุ” ทุ้ม “หม่อมเต่า” 19 พ.ค. เป็นแกนนำบุก  
ทำเนียบขอร้องเงินเยียวยาผู้ประกันตนช้อัดขาด  
ขณะที่ “คูลิตโพล” เผยผลสำรวจประชาชนยุค  
โควิดระบาด ทำรายได้ลด-หนี้เพิ่ม

### ◆ ระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอภิรมย์ สุข  
ประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า สืบ  
เนื่องจากในเดือน พ.ค. ธนาคารได้มีการจ่ายเงิน  
มาตรการของรัฐช่วยเหลือประชาชนมากมาย  
เช่น การจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยา  
เกษตรกร 15,000 บาท เดือนละ 5,000 บาท  
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงิน อสม.  
และการจ่ายเงินประกันรายได้ปาล์มถั่วมัน ซึ่ง  
อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกหลวงแอบอ้าง

หาประโยชน์ให้ตนเอง ด้วยการส่งเอสเอ็มเอส  
แจ้งการโอนเงินผิดบัญชี แล้วระบุบัญชีให้  
เกษตรกรถูกค้าและประชาชนทั่วไปโอนเงิน  
คืน รวมถึงการหลอกหลวงขอหมายเลขบัตร  
ประชาชน ขอเลขที่บัญชีเงินฝาก ขอรหัสไอทีที  
หรือแม้กระทั่งการขอรหัสบัตรเอทีเอ็ม

### ◆ ไม่ส่งเอสเอ็มเอสขอข้อมูล

“ธ.ก.ส.ขอแจ้งเตือนลูกค้า เกษตรกร  
และประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพเข้า  
มาหลอกหลวง และอย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือให้  
ข้อมูลอื่นใดเด็ดขาดเพราะธนาคารไม่มีนโยบาย  
ส่งเอสเอ็มเอสไปขอข้อมูลเกษตรกร ถูกค้า และ  
ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นการกระทำ  
ผิดโปรดเก็บข้อมูลวิธีการหลอกหลวงแจ้งมายัง  
ธนาคาร หรือโทรศัพท์สอบถามธนาคารโทร.  
0-2555-0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อจะเร่ง  
ดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป”

### ◆ คลังเร่งแก้ปัญหาคัดโนมตี

ด้านนายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก  
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอแนะนำให้  
ประชาชนที่ยังมีปัญหาลงทะเบียนรับเงิน 5,000  
บาท ในกลุ่มที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อบัญชี  
1 ล้านราย กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะ  
ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านราย และ  
กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับคืนสิทธิ  
อีก 4.7 แสนราย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้อง  
เรียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน  
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร ในวันที่ 18-29 พ.ค.นี้ เพราะขณะนี้  
คลังแก้ไขปัญหาให้ทุกคนแบบอัตโนมัติ เพื่อ  
ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการ  
แพร่เชื้อโควิด ส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเงิน

5,000 บาทก็ไม่จำเป็นต้องมาเช่นกัน เพราะได้  
ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว และขอให้ติดตาม  
มาตรการเยียวยาใหม่ที่จะออกมาในอนาคต

### ◆ กินสิทธิหัวหน้าเกษตรกร

ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่  
ตรง คลังจะทยอยโอนเงินให้ผู้แก้ไขข้อมูล  
เรียบร้อยแล้ววันที่ 19 พ.ค.นี้ อีก 5.9 แสนราย  
ส่วนที่เหลือ 4.3 แสนราย ขอแนะนำให้ผู้พร้อม  
เพ็ญด้วยเลขบัตรประชาชนซึ่งระบบจะตรวจ  
สอบให้อัตโนมัติและโอนเงินเป็นประจำทุก  
สัปดาห์ ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7  
ล้านราย คลังกำลังพิจารณาช่วยเหลือให้อยู่เช่น  
เดียวกับกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่เคยถูก  
ตัดสิทธิ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือน  
เกษตรกรแล้ว คลังได้คืนสิทธิให้แล้วและกำลัง  
พิจารณาให้อยู่ หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงิน  
เยียวยาวันที่ 20 พ.ค.นี้ โดยทุกคนสามารถตรวจ  
สอบสิทธิได้ที่ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ปุ่มสีเทา  
ตรวจสอบสถานะตลอด 24 ชม.

### ◆ แจกกลุ่มเปราะบางคนละพัน

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดทำ  
มาตรการใหม่เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยัง  
ตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจาก  
รัฐบาลว่า ในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลัง และ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
มนุษย์ (พม.) จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม  
เปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ คนชรา  
คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม  
ฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้  
พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็น  
ชอบจะเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้  
ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ 3-4 หมื่น  
ล้านบาทแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา  
3 เดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน  
และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

### ◆ เด็กต่ำกว่า 18 ปีแห้ว

ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน 5,000  
บาทไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตร  
ประชาชน 1.7 ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่  
ซึ่งเบื้องต้นได้ตัดสิทธิคนซ้ำซ้อนกับเกษตรกร  
และประกันสังคมไปแล้ว 6 แสนคน เหลือ 1.1  
ล้านคน ซึ่งสุดท้ายน่าจะเหลือผ่านสิทธิรับเงิน  
5,000 บาท 3 เดือนได้หลักแสนคน ส่วนคนไม่  
ผ่านสิทธิจะให้ใช้มาตรการอื่นรวมถึงกลุ่มผู้ถือ  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ  
2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็น  
อะไร ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5  
ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมาในตอนนี้เพราะ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรอบวัน

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25786

Col.Inch: 105.56 Ad Value: 221,676

หัวข้อข่าว: เตือนเกษตรกร อย่าเชื่อมีจางชีพ

หน้า: 1(ซ้าย), 11, 12

PRValue (x3): 665,028

ศิลปิน: สีสี่

ส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มประชาบาง บัตรคนจน และคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน และน่าจะมีคนผ่านสิทธิรวมประมาณ 12.5 ล้านคน โดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บครอบครัวนี้

### ◆ ชาวสวนยาง 1.8ล.รอเยียวยา

นายจรัญชัญญ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ กยท.รับแจ้งข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเสร็จแล้วทุกพื้นที่ สรุปทะเบียนปัจจุบันมีเกษตรกร 1,823,588 ราย (ณ วันที่ 16 พ.ค.63) โดย กยท.จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมส่งกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

□ อ่านต่อหน้า 12

### เยียวยา

□ ต่อจากหน้า 11

### ◆ ไม่ได้เงินเปิดรับอุทธรณ์

สำหรับลำดับการโอนเงินเยียวยารอบแรกเริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงิน 1,053,195 ราย ส่วนรอบถัดไปคาดว่าจะมีการเปิดการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยจ่ายเงินปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นไปซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินวันดังกล่าวจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา กยท.ได้เปิดให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือทบทวนสิทธิ อย่างไรก็ตาม

ก็ตามอยากให้เกษตรกรชาวสวนยางรอผลการโอนเงินทั้ง 2 รอบก่อน หาก ธ.ก.ส.โอนเงินครบตามรอบแล้วเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขออุทธรณ์ต่อไป

### ◆ “หม่อมเต่า”บุกทำเนียบฯ

นายจรัญชัญญ์ นวลพรหมสกุล ประธานคณะกรรมการการกสิกรรมศาสตร์ องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน กล่าวถึงกรณีการที่ ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รมว.แรงงานระบุว่า จะเพิ่มเงินว่างงานให้กับผู้ประกันตนในสถานการณ์โควิด-19 จากร้อยละ 62 ให้เป็นร้อยละ 75 ว่า ตนเห็นว่าการคืนเงินบางส่วนที่เป็นของลูกจ้างเองนั้นควรรี้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือนทันที และเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าดึงเวลาเพราะความเดือดร้อน ความเป็นความตายของประชาชนมีทุกวินาที อย่ามาทอดเวลาเพราะเป็นเงินของประชาชนวันที่ 19 พ.ค. นี้ หาก รมว.แรงงานยังคลานตัวมดเต็มแบบเต่าไม่เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตน ตนจะเป็นแกนนำไปเรียกร้องเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนถึงทำเนียบรัฐบาลแน่นอน

### ◆ โพลระบุรายได้ลด-หนี้เพิ่ม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง”รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” โดยสำรวจประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2563 จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่างๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ โคนเล็กจาง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหนี้สินยังคงมีอยู่ทุกวัน สรุปผลได้ดังนี้ 1.รายได้-หนี้สิน-เงินออม” ของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาดกับ ณ วันนี้ 1.รายได้ประจำลดลง 25.16% 2.รายได้พิเศษลดลง 35.38% 3.เงินออมลดลง 27.91% และ 4.หนี้สินเพิ่มขึ้น 25.07%

2. “5 รายจ่าย” ที่เพิ่มขึ้นคือ 1.ค่าน้ำ-

ค่าไฟ เพิ่มขึ้น 68.53% 2.โทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 44.89% 3.อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 40.27% 4.ยารักษาโรค/ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น 20.18% และ 5.บริจาค ทำบุญ เพิ่มขึ้น 14.22%

### ◆ มท.2ให้กำลังใจอสม.ตรัง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นางยุ้งชีวะมาบริจาคให้แก่ตัวแทนหัวส่วนราชการ และกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ จ.ตรัง ณ บ้านพัก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อ.เมือง จ.ตรัง ทั้งนี้ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องอสม.ที่เสียสละแรงกายแรงใจในการร่วมต่อสู้กับภัยโควิด-19 ตลอดมาตั้งแต่เกิดวิกฤติ โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม.ที่ได้ทุ่มเทเสียสละด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจนถึงขณะนี้สามารถแก้ไขทำให้สถานการณ์ไปในแนวทางที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้เรายังอยู่ในความไม่ประมาทสำหรับยุ้งชีวะที่นำมาในวันนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแต่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธา

### ◆ โรงทานวัดนาทิวช่วยปชช.

ที่วัดนาทิว อ.นาทิว จ.สงขลา พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ สอ.บด.พร้อมคณะได้นำข้าวสารจำนวน 1 ตัน พร้อมอาหารแห้ง ถวายให้พระครูสุวัฒนภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทิว เพื่อให้โรงทานของวัดนาทิวได้นำไปปรุงอาหารแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดนาทิวทำการแจกอาหารกล่องน้ำดื่ม ขนม ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 500 กล่อง จนกว่าโรคโควิด-19 จะหมดไป โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 มาขึ้นรอรับอาหารกล่องกว่า 500 คน โดยทางวัดนาทิวได้เว้นระยะห่าง 1 เมตร พร้อมให้เจลล้างมือกับประชาชนที่เข้าแถวรับข้าวกล่องด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

nationthailand.com

File saved: Tuesday 19 May 2020 Time 04:19

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

Headline: Protection hard to find as top condom maker closed under lockdown

# THE NATION THAILAND

## Protection hard to find as top condom maker closed under lockdown

National

May 19, 2020



By The Nation

There is a severe shortage of condoms globally as the largest condom manufacturer in Malaysia was forced to stop production due to lockdown measures to curb the spread of Covid-19, Somdet Susomboon, director-general of the Department of International Trade Promotion, said on Monday (May 18).



However, he said, Thai Nippon Rubber Industry Public Co, Thailand's biggest condom manufacturer, has responded to the situation by boosting its production by 27 per cent with the aim of selling 1.9 billion condoms this year.

"Most, or 90 per cent of the orders came from the US, Japan and China, which gives Thai exporters the perfect opportunity to expand their shipments," he said.

He added that the demand for condoms in China has risen since the Covid-19 outbreak, while in comparison, the consumption of toilet paper has remained unchanged.

"The value of the condom market next year is expected to hit US\$9.41 billion [Bt301.3 billion], up 18.07 per cent year on year," he said.

Somdet went on to say that last year, China imported \$50.7 million worth of condoms and more than \$443 million worth of natural rubber latex for condom production from Thailand, which accounted for 76.5 per cent of the country's total imports worth \$580 million.

"From January to February this year, China import of natural rubber latex was worth \$63 million, \$55 million of which was imported from Thailand," he said.

He said that despite the Covid-19 crisis, there's a new opportunity as condoms and natural rubber latex from Thailand are known for their quality across the world.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

[nationthailand.com](http://nationthailand.com)

**File saved:** Tuesday 19 May 2020 Time 04:19

**Site Value:** 50,000

**Rating:** ★★★★★

**PRValue (x3)** 150,000

**Headline:** [Protection hard to find as top condom maker closed under lockdown](#)

"Thai businesses are encouraged to monitor the global market closely, improve the product quality, seek new marketing channels and take advantage of technology to ensure consumers' demands are met and Thailand can maintain its market share," he said.

Manufacturers, exporters and anyone else interested can visit the department's website for more details.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

hatyiaifocus.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:45

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ทีมนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก



หน้าหลัก

(Home)



เรื่องราว Hatyai

(Hatyai Story)



หมอบ Hatyai

(Hatyai Jobs)



ของกิน Hatyai

(Hatyai Eat)



เที่ยว Hatyai

(Hatyai Travel)



คน Hatyai

(Lifestyle)



ที่พัก Hatyai

(Hatyai Hotel)



ข่าว Hatyai

(Hatyai News)

## 🎤 Hatyai | ทีมนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก

18 พฤษภาคม 2563 | 👁 426



จากสถานการณ์การระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เริ่มสำรวจพบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ในไทยพบระบาดครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และยังพบในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ยะลา ตรัง พังงา บัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ และสตูล มีรายงานความเสียหายจากโรคใบร่วงยางพารามากกว่า 100,000 ไร่







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

hatyaifocus.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:45

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ทีมนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก

โรคนี้สามารถพบได้ในยางพาราตั้งแต่ระยะต้นกล้าในแปลงเพาะชำจนถึงระยะในแปลงทุกช่วงอายุ สายพันธุ์ที่พบเป็นโรค ได้แก่ สายพันธุ์ RRIM 600, RRIT 251, PB 235 และ PB311 ซึ่งเข้าทำลายส่วนต่างๆ ของต้นยาง ได้แก่ ฝัก ใบ กิ่งก้าน และหน่อกิ่งดียว ฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำ ค้างอยู่บนต้น ไม่แตก และร่วงหล่นตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพักตัวของเชื้อ และที่สำคัญ ผลผลิตยางจะเริ่มลดลง



ทีมวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเปา ผศ.ดร.ชนิษฐ์ พรสุริยา ผศ.ดร.ธัญชนก ไชยรินทร์ และ ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาการระบาดของโรคชนิดนี้ได้ลงไปสำรวจ และเก็บตัวอย่างโรคใบร่วงยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มาวินิจฉัยถึงสาเหตุโรคที่แท้จริง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

hatyaifocus.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:45

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: ทีมนักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ระบุชนิดโรคอุบัติใหม่ ใบร่วงยางพารา ได้สำเร็จเป็นรายงานแรกในโลก



ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในทีมนักวิจัยเรื่องดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลว่า "จากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย พบว่ามีการระบาดของโรคใบร่วงยางในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สร้างความเสียหายกับต้นยางพาราอย่างเห็นได้ชัด คือ ใบจุดแผลขนาดใหญ่ และทำให้เกิดใบร่วงทั้งต้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำยางพารา และมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ใหม่ไปเรื่อย ๆ สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ มีรายงานว่าเจออาการของโรคบ้าง แต่ยังคงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง และคาดว่าจะมีโอกาสแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นได้ หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม"







สำหรับเชื้อโรคที่พบในประเทศไทยนั้น ทีมวิจัยสามารถแยกเชื้อและระบุชนิดเชื้อสาเหตุโรค ด้วยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางอณูชีววิทยาขั้นสูง โดยศึกษาถึงลำดับ DNA ของเชื้อรา และเทียบเคียงฐานข้อมูลนานาชาติ จนสามารถระบุชนิดเชื้อราที่ถูกต้องได้ จากผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า **โรคใบร่วงยางพารา เกิดจากเชื้อราในสกุล Neopestalotiopsis จำนวน 2 ชนิด** คือ **Neopestalotiopsis cubana** และ **N. formicarum** ซึ่งนับเป็นรายงานแรกของโลกที่รายงานว่าเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ ก่อให้เกิดโรครดงกล้า และเนื่องจากเป็นโรคที่อุบัติใหม่ แนวทางการป้องกันยังไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ว่าโรครดงกล้าจะสิ้นสุดเมื่อใด แต่สิ่งที่กังวลคือการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ดังนั้น การที่เราระบุชนิดของเชื้อราให้ถูกต้องก็จะสามารถหาแนวทางการควบคุมที่เหมาะสมได้"



โดยงานวิจัยนี้ได้รับการตอบรับดีพิมพ์ลงในวารสารทางด้านโรคพืชระดับนานาชาติ และขณะนี้ทีมวิจัยได้พยายามศึกษาสารเคมีกำจัดเชื้อราที่มีในประเทศไทยใช้งาน เพราะโรครดงกล้าเป็นกลุ่มของเชื้อราโรคพืช ดังนั้น สารเคมีกำจัดเชื้อราที่มีขายในท้องตลาดบางชนิดสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ ดร.นริศ ยังให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยให้ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมชนิด cabendazim และสารเคมีประเภทสัมผัสชนิด captan, mancozeb หรือ propineb โดยใช้ตามอัตราแนะนำที่ระบุไว้ ในเบื้องต้นสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืชชนิดนี้ได้ โดยไม่ต้องนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศที่มีราคาแพงและอาจมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน และในอนาคตทีมวิจัยต้องการศึกษาการใช้สารดังกล่าวในสภาพแปลงจริง เพื่อหาคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับเกษตรกรในอนาคตต่อไป